

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015**

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 và Nghị quyết năm 2014 của HĐND huyện Cờ Đỏ; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

##### **1. Hoạt động của Thường trực HĐND**

Trên cơ sở Nghị quyết chương trình hoạt động năm 2014, Thường trực HĐND huyện chủ động triển khai sớm công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND cả 2 cấp; trong đó, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2013, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014; tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá những mặt đạt được, chưa được trong công tác hoạt động HĐND và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2013 của Thường trực HĐND 2 cấp; khen thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2013.

Tổ chức sơ kết hoạt động HĐND định kỳ hàng quý, qua đó, chỉ đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Đề án 01 của Thường trực HĐND thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai Đề án 01 năm 2014 cho đơn vị mình. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động HĐND năm 2014 tại các xã, thị trấn; trong đó, trọng tâm là đơn vị điểm thị trấn Cờ Đỏ thực hiện Đề án 01 của thành phố. Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, đoàn cũng đã hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch, bám sát vào các nội dung, kế hoạch của cấp trên để làm căn cứ thực hiện cho cấp mình.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐND-TT thực hiện chủ đề năm 2014 “Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, huy động các nguồn lực, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng nông thôn mới” đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể để các đơn vị phấn đấu; chỉ đạo tăng cường công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) của Tổ đại biểu HĐND huyện theo hướng “3 tăng, 1 phải” tại UBND các xã, thị trấn và tại địa bàn dân cư ở các ấp; tổ chức công tác tiếp dân hàng tuần tại cơ quan thường trực HĐND vào ngày thứ 6 đối với cấp huyện, vào ngày thứ 5 đối với xã, thị trấn.

Ngoài ra, phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 và cả nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND huyện xây dựng và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2014 và cả nhiệm kỳ 2011-2016 đồng thời cùng với kế hoạch triển khai đề án 01 năm 2014, cho đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Tổ chức thành công kỳ họp thứ chín HĐND huyện theo luật định; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN), hai ban HĐND huyện, các Hội, đoàn thể tổ chức giám sát 12 cuộc về việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao. Chỉ đạo hai ban HĐND xây dựng triển khai chương trình giám sát của Ban năm 2014.

## **2. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 10**

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với UBND, Ban thường trực UBMTTQVN, hai Ban của HĐND và các ban, ngành huyện liên quan tổ chức cuộc họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; tổ chức rà soát việc trả lời, thực hiện lời hứa của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Thường trực UBND huyện với cử tri; qua đó, ban hành nghị quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và sát hợp với tình hình của địa phương.

## **3. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri**

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức tốt cho đại biểu HĐND huyện TXCT trước và sau kỳ họp lần thứ 9, trước kỳ họp thứ 10. Trên cơ sở kế hoạch của Thường trực, các tổ đại biểu HĐND huyện đã về địa phương nơi ứng cử tiếp xúc cử tri.

- Trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện TXCT theo hướng **“3 tăng, 1 phải”** các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức TXCT đến địa bàn dân cư ở các ấp, tiếp xúc với hơn 2.584 cử tri, báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9. Qua đó, đại biểu đã lắng nghe và ghi nhận 538 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị TXCT tại hội trường UBND xã và ở các ấp.

- Sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện đã về địa phương nơi ứng cử để tiếp xúc với hơn 2.238 cử tri, báo cáo về kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện; báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra trước và tại kỳ họp thứ 9, đồng thời, lắng nghe và ghi nhận 39 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

- Trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10. Qua đó, đại biểu đã lắng nghe 75 lượt phát biểu, 167 ý kiến tại hội nghị TXCT tại UBND các xã, thị trấn. Một số ý kiến của cử tri đã được trả lời tại hội nghị, những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và Trung ương Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đơn vị huyện Cờ Đỏ chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Đối với thẩm quyền giải quyết của huyện, ghi nhận 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị TXCT ở các xã, thị trấn.

Nhìn chung, ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung xoay quanh các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị đến Thường trực UBND huyện, rà soát chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện những kiến nghị chính đáng của cử tri và trả lời cụ thể tại kỳ họp lần thứ 10.

#### **4. Hoạt động giám sát**

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND theo luật định, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND và Ban HĐND huyện đã triển khai thực hiện 12 cuộc (12 Kế hoạch) về việc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đối với 03 cơ quan tư pháp huyện: Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân huyện; 08 cuộc đối với UBND huyện, xã, thị trấn về công tác triển khai thực hiện nghị quyết HĐND huyện giao; 01 cuộc theo kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn (có báo cáo cụ thể về nghị quyết giám sát năm 2014).

#### **5. Hoạt động của các Ban và đại biểu HĐND huyện**

- Hoạt động của hai Ban HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9 đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ban, tập trung tham gia thẩm định các báo cáo tại kỳ họp, giúp cho HĐND huyện ban hành Nghị quyết sát hợp với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Sau kỳ họp, phát huy tốt vai trò giám sát, tham gia cùng với Thường trực HĐND giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND đối với UBND và các cơ quan tư pháp huyện. Thành viên các Ban cũng tích cực nghiên cứu văn bản, tham gia đề xuất với Thường trực HĐND các biện pháp giám sát và đóng góp ý kiến đối với các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, hai Ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát của Ban trong năm 2014 và xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung giám sát. Đến nay, Ban kinh tế - xã hội đã thực hiện xong 03 cuộc giám sát: Giám sát về trợ cấp quà tết, hỗ trợ tiền điện đối với phòng Lao động - Thương binh và xã hội, giám sát việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, giám sát công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2014 theo nghị quyết HĐND huyện đối với UBND các xã, thị trấn. Ban pháp chế thực hiện 02 cuộc giám sát về công tác phân công chức tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND xã, thị trấn theo thông tư số 06 của Bộ Nội vụ và việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính

phủ về công tác phối hợp giữa Công an – Quân sự cấp xã trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

- Đối với đại biểu HĐND huyện: Phát huy tốt tinh thần nội dung Đề án 01 của Thường trực HĐND thành phố, thể hiện được vai trò, chức năng của người đại biểu nhân dân. Tại kỳ họp thứ 9 đã thể hiện được tính tập trung dân chủ, phát huy được vai trò đại diện; tích cực thảo luận, đã có 21 lượt chất vấn tại kỳ họp để làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra và đóng góp ý kiến xây dựng các biện pháp giúp các cơ quan chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Tích cực tham gia các kỳ tiếp xúc cử tri theo hướng “**3 tăng, 1 phải**” tại các điểm trung tâm xã, thị trấn và các điểm địa bàn dân cư ở các ấp; lắng nghe và ghi nhận ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề mà cử tri quan tâm.

### **6. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại**

Hoạt động tiếp dân của Thường trực HĐND huyện được thực hiện thường xuyên tại cơ quan Thường trực HĐND huyện và phòng tiếp dân của huyện. Ngay từ đầu năm 2014, Thường trực HĐND huyện thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND 2 cấp trên sóng phát thanh của huyện, xã, thị trấn về tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hàng tuần vào ngày thứ 5 đối với xã, thị trấn, vào ngày thứ 6 đối với huyện.

Đến nay, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 09 trường hợp, chuyển đến Thường trực UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (có liên quan) giải quyết và trả lời đến hộ dân. Nhìn chung các trường hợp khiếu nại của người dân chủ yếu về tranh chấp quyền sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư và một số trường hợp về thi hành án...

### **7. Công tác điều hòa phối hợp hoạt động với UBMTTQVN huyện**

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, Thường trực HĐND và UBMTTQVN huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc với các thành phần cử tri, đặc biệt là tiếp xúc cử tri theo hướng “**3 tăng, 1 phải**”. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền, giải quyết công việc giữa hai kỳ họp.

Ngoài ra, trong hoạt động thường xuyên, đã tập trung thực hiện tốt chức năng phối hợp giám sát hoạt động của chính quyền, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

### **8. Công tác thi đua, khen thưởng**

Nhằm khích lệ và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn theo tinh thần Đề án số 01 của Thường trực HĐND thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 12/KH-HĐND-TT ngày 28 tháng 02 năm 2014 về việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm kỳ 2011-2016,

trong đó có quy định rõ chỉ tiêu, nội dung thi đua, thời gian đăng ký, thời gian khảo sát, đánh giá và xét khen thưởng,...

### **9. Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015” (có báo cáo riêng)**

#### **10. Nhận xét, đánh giá**

Nhìn chung, các hoạt động của HĐND huyện đã bám sát vào Nghị quyết, Chương trình hoạt động năm 2014 và Đề án số 01 của Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ. Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện quả các mặt công tác giữa hai kỳ họp, trọng tâm là giải quyết những kiến nghị của cử tri, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt chương trình giám sát theo Nghị quyết được HĐND biểu quyết thông qua tại kỳ họp cuối năm 2013.

Phát huy tốt tinh thần Đề án 01, đến nay hoạt động của Ban, Tổ đại biểu HĐND đã đi vào nề nếp và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện đúng theo quy chế, phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Hoạt động phối hợp với UBMTTQVN huyện chặt chẽ. Đặc biệt là trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng “3 tăng, 1 phải” đến các địa bàn dân cư, thu hút lượng cử tri tham dự tăng so với trước. Các hoạt động của đại biểu HĐND huyện đi vào chiều sâu, chuyển tải kịp thời những phản ánh, bức xúc của cử tri, của địa phương đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết và phản hồi sớm thông tin giải quyết kiến nghị cho cử tri được biết; chất lượng thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và các hoạt động giữa 2 kỳ họp được nâng lên rõ nét. Việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Thường trực HĐND thành phố đã mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015**

1. Tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 10, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ hàng quý với Thường trực HĐND các xã, thị trấn kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục, chấn chỉnh trong quá trình hoạt động HĐND, để hoàn thành tốt Nghị quyết HĐND đã đề ra:

3. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015” trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả đạt được về nâng cao chất lượng hoạt động HĐND trong quá trình thực hiện Đề án.

4. Tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn để xét thi đua khen thưởng theo kế hoạch năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2016.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp với UBMTTQVN huyện trong việc nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo hướng “3 tăng, 1 phải”.

6. Tăng cường công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND với các Ban của HĐND và Thường trực UBMTTQVN huyện trong các hoạt động nhằm thực hiện tốt Nghị quyết HĐND đã được biểu quyết thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND Thành Phố Cần Thơ;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND TP Cần Thơ;
- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Hải**